

ที่ ศธ ๐๔๓๒๗/๑๕๖๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ถ.เลียงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงนาง
อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การนำลายผ้าพระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา
ทรงออกแบบหรือผ้าพื้นเมืองไปออกแบบเครื่องแต่งกาย และส่งเสริมการสวมใส่ชุดไทยราชนิยม

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๑๙๕๐

ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลายผ้าพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าในคราวประชุมประสานภารกิจ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

๑. การนำลายผ้าพระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ทรงออกแบบ จำนวน ๔ ลาย ได้แก่ ลายชिरภักดี ลายขอสมเด็จพระเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ลายหัวใจ และลายดอกกรักราชภูริภักดี ไปออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา

๒. การร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้ชุดไทยราชนิยมได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมใช้ลายผ้าพระราชทานดังกล่าว หรือนำผ้าพื้นเมืองไปออกแบบเป็นเครื่องแต่งกาย และสวมใส่ชุดไทยราชนิยม ในวาระและโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทยซึ่งถือเป็นการร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป

จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติรัฐ ไชโย)

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๘๕๕๓๗ ๔๑๐๘

โทรสาร ๐ ๔๒๗๗ ๗๙๘๗

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม